

ยกย่องพระราชินี กระชับไทย-จีน

อุปทูตจีนชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งนี้ ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการ เป็นประธานเปิดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "พระปรีชาญาณสานสัมพันธ์ไทย-จีน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา จัดโดยสถาบันเอเชียศึกษาและสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ในงานมีการปาฐกถาพิเศษโดยตัวแทนสถานทูตจีนการเสวนาพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์ไทย-จีน และสายพันธุ์สัตว์พระราชทานในโครงการพระราชดำริ

นายจาง อี้หมิง อุปทูตจีน ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกับความสัมพันธ์ไทย-จีน" ว่า ในปี

2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายเจียง เจ๋อหมิน ประธานาธิบดีจีน ทรงได้รับความชื่นชมจากรัฐบาลจีน ในพระปรีชาสามารถที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การเยือนจีนครั้งนั้นเป็นการกระชับสัมพันธ์ไมตรีให้แน่นแฟ้น มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ก็ทรงสมพระทัย และสนับสนุนความสัมพันธ์กับจีนมาตลอด โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนจีนถึง 34 ครั้ง ในรอบ 30 ปี ทรงไปครบทุกมณฑล ทรงเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนเป็นที่ภาคภูมิใจของคนจีนมาก

นายจาง อี้หมิง กล่าวว่า หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จเยือนจีนในปี 2543 ทรงส่งเสริมสัมพันธ์ไทยจีนตลอดมา ในช่วงปลายปีนี้จะมีการร่วมจัดเทศกาลผ้าไหมไทยและจีนในกรุงเทพฯ นั้นให้เห็นถึงความแน่นแฟ้นมากขึ้นไปอีก จะเห็นได้ว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ไทยจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้านการเมืองเป็นที่ไว้วางใจกัน ด้านเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์และพัฒนาาร่วมกัน ด้านวัฒนธรรมมีการเรียนรู้ผสมผสานกลมกลืนเมื่อเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไปเยือนจีนครั้งแรกได้มีการยกระดับความสัมพันธ์

ไทยจีนทางยุทธศาสตร์รอบด้านไปสู่ขั้นสูงสุด ถือเป็นความไว้วางใจในทางการทูต ทุกวันนี้หากถามคนจีนว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดในโลก ประเทศไทยจะเป็นทางเลือกแรกสำหรับนักท่องเที่ยวจีน คาดว่าปีนี้จะมียุโรปคนจีนมาไทยเกิน 2 ล้านคน ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์และการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของจีนมีแนวโน้มขยายฐานการผลิตมาในเมืองไทยมากขึ้น

ด้านนายสมชาย ธรณิศร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ กล่าว ว่า ขณะที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงแข็งแรง จะเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทรงเห็นความลำบากของราษฎร จึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ สอนราษฎรให้มีความรู้ทางการเกษตรที่ถูกต้อง รัฐบาลจีนรับรู้ถึงเรื่องนี้จึงต้องการช่วยเหลือและได้น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์สัตว์แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ อาทิ หมูพันธุ์จีนหิ้ว เปิดอู่เหลียง แพะนมหลาวซาน และ ห่านหัวสิงโต และทรงให้นำไปเลี้ยงในฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริจนมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะหมูจีนหิ้วเป็นพันธุ์พื้นเมืองของจีน ลักษณะหน้าดำ ก้นดำ แต่ลำตัวขาว เป็นพันธุ์ที่จีนหวงมากและไม่เคยให้ใครมาก่อน แต่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในปี 2543 ส่วนเปิดอู่เหลียงนำไปเลี้ยงที่เชียงใหม่จนเป็นที่นิยม